



ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO THI ĐUA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy



Đổng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng ngày 12/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ

trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, thủ trưởng một số sở, ngành. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, trong đó tập trung thảo luận một số phương án phân bổ vốn đầu tư công, cụ

thể: Đối với nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ tập trung phân bổ cho các dự án trọng điểm, dự án liên kết vùng; đối với nguồn ngân sách tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ chung của tỉnh, bố trí cho các dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán, đối ứng các dự án ODA, dự án khởi công mới...

Về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng

các tuyến đường trục kết nối với các khu chức năng trong Khu kinh tế Thái Bình, theo báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, tổng mức đầu tư dự án dự kiến là 2.516 tỷ đồng; cơ cấu nguồn vốn dự kiến thực hiện dự án từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn huy động

(Xem tiếp trang 4)

ĐÀO QUYÊN

Ra quân bảo đảm an ninh trật tự ngày bầu cử

Sáng ngày 12/5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, giao nhiệm vụ và phát lệnh ra quân bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại

điểm cầu Công an tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Bộ Công an về kết quả thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự cuộc bầu cử trong thời gian qua,

(Xem tiếp trang 4)

TÁT ĐẠT

Triển lãm tranh cổ động bầu cử

Sáng ngày 12/5, Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức triển lãm tranh cổ động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Thái Thụy.

Triển lãm bao gồm hơn 60 bức tranh được Cục Văn hóa cơ sở phát động và tuyển chọn từ hàng trăm tác giả và tác phẩm trên mọi miền đất nước, trong đó có các tác phẩm của họa sĩ Thái Bình. Các tác phẩm

tranh cổ động được in trên hơn 20 pa nô có kích thước 1,2 x 1,8m. Triển lãm là dịp để giới thiệu, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Triển lãm sẽ được Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức tại các huyện, thành phố trong tỉnh từ ngày 12 - 22/5.

TÚ ANH

HUNG HÀ Tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX

Sáng ngày 12/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số 1 và số 2 theo hình thức trực tuyến.

Đơn vị bầu cử số 1 gồm 3 điểm cầu: xã Canh Tân, xã Tân Lễ, thị trấn Hưng Nhân; đơn vị bầu cử số 2 gồm 5 điểm cầu tại các xã: Liên Hiệp, Thái Phương, Phúc Khánh, Thái Hưng và Tiến Đức. Tại buổi tiếp xúc, đại diện Ủy ban MTTQ huyện đã thông tin đến cử tri tiểu sử tóm tắt và quá trình công tác của 16 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa XX. Trình bày chương trình hành động trước cử tri, các ứng cử viên đều bày tỏ nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND huyện và vinh dự được tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các ứng cử viên đều khẳng định, nếu được tin nhiệm bầu làm đại biểu HĐND huyện sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò của đại biểu, luôn gắn gũi, giữ mối liên hệ

(Xem tiếp trang 4)

MAI THƯ

Giải ngân gần 298 tỷ đồng vốn vay ưu đãi của Chính phủ

Với mục tiêu năm 2021 tăng trưởng dự nợ cho vay ưu đãi đạt hơn 4,9% so với năm 2020, ngay từ đầu năm, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh đã tập trung thực hiện các giải pháp để người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn sớm có vốn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống. Trong 4 tháng đầu năm, Chi nhánh đã thực hiện giải ngân cho 9.890 lượt khách hàng vay vốn với số tiền gần 298 tỷ đồng, trong đó chương trình có tỷ lệ giải ngân cao như cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm. Đến hết ngày 30/4, trên địa bàn tỉnh có 91.873 người nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn ưu đãi của Chính phủ với tổng dư nợ cho vay đạt hơn 3.215 tỷ đồng, tăng 2,59% so với thời điểm 31/12/2020; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,13% tổng dư nợ cho vay.

Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh tiếp tục bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch được giao trên cơ sở đó phân khai kịp thời nguồn vốn đến các đối tượng được thụ hưởng; chủ động tham mưu điều chỉnh linh hoạt nguồn vốn giữa các chương trình tín dụng; đồng thời, tiếp tục rà soát, tổng hợp nhu cầu vay vốn và tổ chức hướng dẫn làm hồ sơ, giải ngân vốn vay với phương châm 100% người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn đều được tiếp cận kịp thời nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ.

MINH HƯƠNG

Test nhanh sàng lọc SARS-CoV-2 cho 242 công nhân Công ty Tân Đệ

Chiều ngày 12/5, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) phối hợp với Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thủ thêu chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ) tổ chức tập huấn quy trình test nhanh sàng lọc SARS-CoV-2 cho đội ngũ y tế doanh nghiệp và lấy mẫu test nhanh cho công nhân Công ty.

Tại buổi tập huấn, 20 bác sĩ và y tá Công ty Tân Đệ được cán bộ CDC truyền đạt kiến thức, hướng dẫn thực hành các bước thực hiện việc test nhanh sàng lọc SARS-CoV-2 như kỹ năng mặc và cởi bỏ bảo hộ y tế an toàn phòng dịch; quy trình lấy mẫu dịch để xét nghiệm test nhanh; cách phối hợp để ghi thông tin và lấy mẫu xét nghiệm chính xác và cho kết quả tốt nhất; một số kiến thức và kỹ năng cơ bản dự phòng, tránh phơi nhiễm trong quá trình tổ chức lấy mẫu test nhanh sàng lọc SARS-CoV-2. Ngay sau buổi tập huấn, lực lượng y tế của Công ty Tân Đệ và cán bộ CDC đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho 242 công nhân thuộc trường hợp F2, F3 đang tự cách ly tại nhà.

KHẮC ĐUẤN

Thái Bình tích cực, chủ động phòng, chống dịch Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 12/5

Trên thế giới, theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 12/5, số người nhiễm Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 160,3 triệu người, trong đó hơn 3,33 triệu người đã tử vong.

Tại Việt Nam, tính từ 6 giờ 05 phút đến 18 giờ ngày 12/5, cả nước ghi nhận thêm 86 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 82 ca trong nước (chủ yếu ở khu vực cách ly và phong tỏa) và 4 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam hiện đã ghi nhận 3.623 trường hợp nhiễm Covid-19.

Số ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 610 ca, tại 26 tỉnh, thành phố.

Trong ngày, cả nước có thêm 18 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện 2.636/3.623 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 952 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Số lượng mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 từ ngày 27/4 đến nay là 306.138 mẫu.

Không phát hiện các ổ dịch mới trong ngày.

Cả nước hiện có 70.693 người đang cách ly.



Tổ tự quản phòng, chống dịch Covid-19 số 23, phường Trần Lâm (thành phố Thái Bình) trực tại điểm chốt.

Tại Thái Bình, tính đến 19 giờ ngày 12/5 ghi nhận thêm 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19 (bệnh nhân số 3.584) là F1 của bệnh nhân Đ.T.T (bệnh nhân số 3.192), xã An Thái (Quỳnh Phụ). Hiện bệnh nhân 3.584 đã được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

383 trường hợp F1 và 3.411 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Liên quan đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều về từ ngày 22/4 và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới

(Xem tiếp trang 4)

NHÓM PHÒNG VIÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ: 0969.851.212
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3640.786 | 0227.3831.885

CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP THÁI BÌNH

Quyết liệt phòng, chống dịch

(Xem trang 3)



Công nhân Công ty Toyoda Gosei Hải Phòng - Thái Bình (khu công nghiệp Tiến Hải) đeo khẩu trang và giữ đúng khoảng cách an toàn theo hướng dẫn của ngành Y tế khi làm việc.

Thu lãi nửa tỷ mỗi năm từ nuôi thỏ

(Xem trang 2)